

GIỚI THIỆU THÔNG TIN THÁNG 9 NĂM 2019

STT	TÊN BÀI	TÁC GIẢ	NỘI DUNG	GHI CHÚ
1	Rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh	GS, TS. Vũ Văn Hiền, PCT Hội đồng lý luận trung ương	Trong kho tàng lịch sử tư tưởng của dân tộc Việt Nam, bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là quốc bảo thiêng liêng, cao quý, thấm đậm tình cảm thiết tha của Người dành cho đất nước, nhân dân. Trong “muôn vàn tình thương yêu” đó, điều trước hết là nói về Đảng, Người căn dặn: “ Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng. thật sự cần kiệm liêm chính chí công vô tư...”	Tạp chí Cộng sản, số 9/2019- tr.16
2	Hướng tới một trung tâm quốc tế về nghiên cứu và phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh	GS, TS. Trần Văn Phòng, Viện trưởng Viện Triết học – Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Trong 70 mươi năm xây dựng và phát triển, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh không chỉ là trung tâm quốc gia lớn nhất về đào tạo lý luận chính trị hệ cao cấp và bồi dưỡng lý luận chính trị theo chức danh cho cả hệ thống chính trị mà còn là Trung tâm quốc gia về nghiên cứu, phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...	Tạp chí Lý luận chính trị - Số 9/2019, tr.35
3	Nhân quyền giá trị cao quý thuộc về con người	Anh Minh – Hà Lê	Ngày nay, nhân quyền đã được khẳng định là một giá trị cao quý có ý nghĩa phổ quát đối với toàn thể loài người . Tuy nhiên, việc cụ thể hóa nhân quyền trong cuộc sống như thế nào luôn bị chi phối bởi quan niệm, định hướng phát triển của chế độ chính trị - xã hội ở mỗi quốc gia và một số yếu tố của truyền thống văn hóa...	Tạp chí Nhân quyền – số 7/2019, tr.5

4	Công tác đối với “ đạo lạ” tại các tỉnh Tây nguyên – thành công và hạn chế	PGS,TS. Ngô Văn Minh, Học viện Chính trị khu vực III	Từ những năm 1980, ở nước ta bắt đầu xuất hiện trở lại một hiện tượng mới trong đời sống tôn giáo. Hiện tượng này đã xuất hiện trên thế giới từ những năm 1960 và được các nhà nghiên cứu nước ngoài gọi bằng những danh xưng “tôn giáo mới” hay nhóm “ tôn giáo mới”...	Tạp chí Công tác Tôn giáo, số 9/2019 – tr.23
5	Xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng ở Việt Nam trong điều kiện hiện nay.	GS.TS. Tạ Ngọc Tấn, PCT Hội đồng lý luận trung ương, Nguyên Ủy viên BCH TWĐ, Nguyên giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh	Sau hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Tuy nhiên trước mắt, tình hình đất nước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, cục diện chung của thế giới và khu vực đang thay đổi nhanh chóng, phức tạp, diễn biến khó lường...	Tạp chí Lịch sử Đảng – số 9/2019, tr 65
6	Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc , tạo sinh lực mới trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay	TS. Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam	Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “ Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình...”	Tạp chí Dân vận – Số 9/2019, tr.8
7	Về đào tạo bồi dưỡng cán bộ người dân tộc thiểu số	PGS, TS. Vũ Thanh Sơn – Phó Cục trưởng Cục Đào tạo BDCB, Ban TCTU	Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “ Nước ta là một nước thống nhất gồm nhiều dân tộc. Các dân tộc sống trên đất nước Việt Nam đều bình đẳng về quyền lợi, nghĩa vụ. Việt Nam gồm 54 dân tộc anh em, trong đó dân tộc Kinh chiếm 86% dân số, 53 dân tộc còn lại chiếm 14%...	Tạp chí Xây dựng Đảng – Số 9/2019, tr.7

NG
TRU
CHÍNH
TỦY B

8	Bàn về chế định bảo lưu quyền sở hữu	TS. Trịnh Thực Hiền, Đại học kinh tế - Luật, Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh	Bài viết nghiên cứu vấn đề tại sao bảo lưu quyền sở hữu được điều chỉnh như một biện pháp giao dịch bảo đảm, đồng thời đưa ra những phân tích, bình luận về chế định này trong Bộ luật Dân sự năm 2015. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật.	Tạp chí Nhà nước và pháp luật – số 9/2019, tr.19
9	Về đẹp ngôn ngữ diễn thuyết trong Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh	TS. Phạm Thị Ninh, Học viện Hành chính Quốc gia	Tuyên ngôn độc lập – mang âm hưởng một áng hùng văn hào sảng đã vĩnh viễn khắc ghi vào lịch sử đấu tranh của nhân loại vì hòa bình. Cùng với sự khẳng định những giá trị to lớn về nhiều mặt, chúng ta không thể bỏ qua giá trị về mặt ngôn ngữ của bản Tuyên ngôn bất hủ này. Trong phạm vi bài viết, tác giả đóng góp thêm một sự nhìn nhận về vẻ đẹp ngôn ngữ diễn thuyết của một con người luôn ở giữa mọi người với âm vang sâu lắng từ những lời rất mực giản dị	Tạp chí Quản lý nhà nước – số 9/2019, tr.14
10	Thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ - giá trị nhân văn trong Di chúc của Hồ Chí Minh	TS. Trần thị Phúc An, Trường Đại học Mở - Địa chất	Bài viết tập trung phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh trong Di chúc về giải phóng phụ nữ, thực hiện quyền bình đẳng cho phụ nữ và những giải pháp để đem lại quyền bình đẳng thật sự cho phụ nữ. Đó là một tình cảm được nâng lên trình độ một tư tưởng nhân văn cao đẹp và sâu sắc, hướng tới mục tiêu cao quý là mang lại hạnh phúc cho con người, trong đó có người phụ	Tạp chí Triết học - số 8/2019, tr.44



			nữ. Thực hiện lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyền bình đẳng nam nữ đã được thể chế hóa trong chính sách và pháp luật của Nhà nước, tạo cơ sở quan trọng cho phụ nữ tham gia ngày càng nhiều trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội	
--	--	--	--	--

K/T TRƯỞNG PHÒNG TC- HC- TT- TL

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Lê Thị Xuân Mai

